

# ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๗๖๖



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๔๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย

อ้างอิง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๔๓๐๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งขออนุญาตดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธาน นั้น

จังหวัดสมุทรสาครได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดังกล่าว หน่วยงานพยากรณ์สภาพอากาศได้คาดการณ์ว่าในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งและคาดการณ์ว่าฤดูแล้งปีนี้จะมีระยะเวลาสั้นกว่า ปีก่อนๆ โดยฝนจะเริ่มตกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และอาจเกิดฝนทิ้งช่วงสลับกันไปจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงแนะนำจังหวัดให้ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภัสสร มาลาภาณุจณ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร ๐ ๓๔๔๒ ๕๐๗๕ โทรสาร ๐ ๓๔๔๑ ๑๐๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: strategy.skn@gmail.com

# รายชื่อแนบท้าย

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๐๑๗.๒/ว ๗๖๖

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

1	สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร	ผู้รับ
2	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร	
3	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร	
4	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	
5	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร	
6	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร	
7	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	
8	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร	
9	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร	
10	โครงการชลประทานสมุทรสาคร	
11	สำนักงานประปาสมุทรสาคร	
12	ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร	
13	ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน	
14	ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว	
15	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	
16	เทศบาลนครสมุทรสาคร	
17	เทศบาลนครอ้อมน้อย	
18	เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	



ด้วยที่

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๕๓๖



สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร  
พ.ศ. ๒๕๖๐  
รับที่ ๔๓๙ เวลา ๑๑.๕๑

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธาน นั้น

ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดังกล่าว หน่วยงานพยากรณ์สภาพอากาศได้คาดการณ์ว่า ในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง และคาดการณ์ว่าฤดูแล้งปีนี้จะมีระยะเวลาสั้นกว่าปีก่อนๆ โดยฝนจะเริ่มตกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และอาจเกิดฝนทิ้งช่วงสลับกันไปจนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงขอแนะนำจังหวัดให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้จังหวัดได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริในเรื่องการบริหารจัดการน้ำและความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำโดยให้พิจารณาตัดแปลงสภาพธรรมชาติของพื้นที่ เช่น ลำเหมืองเดิม ทางน้ำไหลในฤดูฝน ที่ราบลุ่มเชิงเขา แล้วนำมาทำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ เช่น เขื่อนฝายชะลอน้ำ/หลุมขมทรายหรือแก้มลิง คลองไส้ไก่ ฯลฯ โดยให้ประสานงานสำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาค/สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทการพัฒนาแหล่งน้ำหรือการเกษตรหรือการรักษาป่าในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สำนักงานมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ/มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและองค์กรภาคประชาสังคมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมทั้งให้เชิญชวนผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนหรือประชาชนที่มีความรู้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมาร่วมกันจัดทำโครงการแหล่งเก็บกักน้ำประจำหมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าวข้างต้น โดยให้จังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมทำโครงการโดยอาจใช้วัสดุตามธรรมชาติในพื้นที่ หรือซื้อวัสดุก่อสร้างบางส่วน แล้วเชิญชวนประชาชนสละแรงงานเข้าร่วมก่อสร้างโครงการหรือจัดทำโครงการ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกความเป็นเจ้าของโครงการซึ่งอาจส่งผลในเรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดหรือการบำรุงรักษาโครงการให้ยั่งยืนด้วย

สำหรับพื้นที่ดำเนินการซึ่งอยู่ในเขตป่าประเภทต่างๆ หรือที่สาธารณะให้ประสานงาน/มอบหมายหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นหน่วยดำเนินงานเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าหรือที่สาธารณะ

๒. ขอให้นำเสนอแผนการการขาดแคลนน้ำหรือประสบการณ์ปัญหาการใช้น้ำในปีก่อนๆ มาปรับปรุงแก้ไขจัดทำเป็นแผนบริหารการใช้น้ำในฤดูแล้ง ดังนี้

- ๑) จัดตั้งผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่เคยมี/หรืออาจมีความขัดแย้งในการใช้น้ำ
- ๒) หาวิธีแบ่งปันน้ำที่ทุกฝ่ายยอมรับหรือวิธีกักเก็บน้ำในช่วงที่จะมีฝนตกในพื้นที่
- ๓) สร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำประจำหมู่บ้านตำบลให้ใช้การได้ตามปกติหรือการชักน้ำหรือนำน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใช้ในพื้นที่/จัดหาภาชนะเก็บน้ำเพิ่มเติม
- ๔) รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดหรือรณรงค์โครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยให้พิจารณาในกลุ่มเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการขยายผลหรือเครือข่ายออกไปให้มากขึ้น
- ๕) วางแผนแจกจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
- ๖) ให้ใช้ศักยภาพของโครงการน้ำดื่มที่ใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ/ประชารัฐประเภทต่างๆ มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ

๓. ขอให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น โดยสามารถพิจารณาใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งต้องพิจารณาเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณให้รอบคอบหรือประสานโดยตรงกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกทางหนึ่งด้วยหรือใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความจำเป็นเดือดร้อนเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด/งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดปี ๒๕๖๐ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมทั้งงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ (Function) ในพื้นที่หรืองบประมาณดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม (CSR) ของภาคเอกชนหรือประชารัฐ

อนึ่ง จังหวัดสามารถจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ซึ่งจะแจ้งแนวทางให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และหากมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะที่อาจเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ขอให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๒๑-๘๐๙๕